

BPT .- Bây giờ công việc LT năm 88 đã chạy đều đều vì cách phân phối trách nhiệm đã rõ ràng : 1/ - BPT biên soạn xếp đặt các mục, soạn các tin tức bài vở các nơi đèn, lập bản chỉ tiêu cho mỗi LT. Thiết tưởng giá thành một LT đèn tay AH cũng cần cho các AH có nhiệt tâm có ý niệm về giá mà yêu trợ và giá một trang in song cần cho các AH viết bài để đúc kết bài nhiều ý mà ít trang. 2/ - Công việc ăn loát và phân phối LT phải là một Ban ở Mỹ (nơi có 3/4 AH) cả việc nhận tiền yêu trợ. Nếu các đại diện vùng gửi đều tin tức về cho BPT thì nhẹ cho ban này nhiều.

Phan Đình Tăng. - (New Orléans).- AH Tăng cho biết nhân số AH ở Ngọc lân có sút chứ không trở mà cũng không ở mức bình thường. Có lẽ bản tin N.C. để ghi ai ở ai đi ở khu KL. Đáng lẽ năm nay (87) AH Tăng cùng với phu nhân qua kinh đô Ánh Sáng thăm gia đình và kỷ niệm 30 năm lễ " Jade " nhưng lại thôi.

BPT .- Khi nào AH Tăng sang du ngoạn Paris cùng phu nhân, xin cho BPT đề cùng các AH tại Pháp đón một hôm.

Bùi Thế Phi. - (Waiblingen, Tây Đức).- Đồng bào ta định cư rải rác trên phần đất CHLB Đức tổng cộng khoảng 30 ngàn người, nhưng đồng nghiệp CC tại đây lại ít quá. Chỉ có Bà cụ Dân hiện ở Bonn, AH Bạch thiện dũng và tôi, cho đến hôm nay tôi chưa có tin AH nào mới đến ở Tây Đức thêm cả. Ở đây tìm một việc trong ngành rất khó, không thể chen chân với người bản xứ được. Do đó tôi đã phải bỏ nghề, tìm một việc thuộc khu vực cơ khí. Được đào tạo và hành nghề trong nhiều năm nhưng khi đến đây rồi lại phải chuyển ngành là điều hết sức bất lợi.

Tôi có ý định đóng góp một bài với các AH năm châu, nhưng xem lại thấy thời hạn đã trễ, nên xin hẹn lại ở các LT sau. Thật ra trong việc viết lách thì tôi quá nghèo sáng tạo. ! Cứ rụt rè như thế mà mãi cho đến nay tôi chưa có bài nào đóng góp vào LT hết. Thật là lỗi lớn. Thôi thì lần này bỏ dở một phen, nhưng xin chậm lại để tìm đề tài.

Trần Lê Quang. - (Jordan, Pháp).- AH Bửu-Hiệp cho biết: AH Trần Lê Quang bị tai nạn gãy tay và nhiều hậu quả trong năm 86, chữa chạy hơn một năm, bây giờ mới tạm nói là bình phục lại.

BPT .- AH Bửu-hiệp báo tin đề AH nào quen biết AH Trần Lê Quang thì thăm hỏi.

(Tiếp theo "GÓP Ý" trang)

3 - CÔNG ĐỨC CỦA CÁC HIỀN THÊ NỘI TƯỚNG

Bởi lẽ sự thành công của chúng ta đều do công khó của các nội tướng, các nội tướng còn có công đào tạo thế hệ tướng lai vun sỏi cho tiến đồ Tổ Quốc.

Lê Cảnh Túc

4 - CHỌN NGÀY QUỐC KHÁNH

Báo Tiếng Chuông Sài Gòn ở Sydney (Úc), số ra ngày 19 tháng 5/1987, viết : Chọn ngày Giỗ Tổ Hùng Vương làm ngày Quốc Khánh.

Lê Cảnh Túc